

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕


วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแขง ชั้น ๓

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายนพดล ตุงศ์เรือง	นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขง	นพดล ตุงศ์เรือง	
๒.	นางมะลิ สุขสมแดน	ท้องถิ่นอำเภอหนองแขง	มะลิ สุขสมแดน	
๓.	พ.ต.ท.สมาน ตุงศ์เรือง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไก่อ่เสา	ผู้แทน	
๔.	นายธนาชาติ สมอไทย	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไก่อ่เสา	ผู้แทน	
๕.	นายประกอบ จตุรตนา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน	ผู้แทน	
๖.	นายสิริพันธุ์ ทอมสุวรรณ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ	ผู้แทน	
๗.	นายจรัญ จำลองพิมพ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ	ผู้แทน	
๘.	นายสนอง รางแดง	ผอ.กองช่าง รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ	สนอง รางแดง	
๙.	นายศศิฑ ฟ้าบรรเจิด	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	ผู้แทน	
๑๐.	นายนเรนทร์ โพธิ์นิล	สมาชิกสภา อบจ.สระบุรี เขต อ.หนองแขง	นเรนทร์ โพธิ์นิล	
๑๑.	นางสาวนพดล สะเกาทอง	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สระบุรี	นพดล สะเกาทอง	
๑๒.	นางสาวไอรินลดา นาพุดชา	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	ไอรินลดา นาพุดชา	
๑๓.	นางสาววิไลภรณ์ บุญรุ่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อบจ.สระบุรี	วิไลภรณ์ บุญรุ่ง	
๑๔.	ร้อยตรีเฉลิมพล ขำละม้าย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อบจ.สระบุรี	เฉลิมพล ขำละม้าย	
๑๕.	นางสาวนงนภัส ปราบกวางค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อบจ.สระบุรี	นงนภัส ปราบกวางค์	
๑๖.	ว่าที่ ร.ต.เยี่ยม สัจจนวน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อบจ.สระบุรี	เยี่ยม สัจจนวน	
๑๗.	นางสาวพิศภรณ์ วัฒนวรราชศิริ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อบจ.สระบุรี	พิศภรณ์ วัฒนวรราชศิริ	
๑๘.	ว่าที่ร้อยตรีชุมพร ทองอุ่นเรือน	ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขง	ชุมพร ทองอุ่นเรือน	
๑๙.	นางสาวสุรรัตน์ สุขศรีปลั่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ทต.หนองแขง	สุรรัตน์ สุขศรีปลั่ง	

ผู้ไม่มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว	นายอำเภอหนองแขง (ที่ปรึกษา)	<p>สำเนาถูกต้อง</p>  <p>(นางสาวสุรรัตน์ สุขศรีปลั่ง)</p> <p>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ</p>	
๒.	จำสีนเอก สมบัติ หินอ่อน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน		
๓.	นายชนะวัฒน์ ศิริ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ		
๔.	นายเดชา คำบุญมา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด		
๕.	ปลัดอำเภอหนองแขง	ปลัดอำเภอหนองแขง งานสำนักงานอำเภอ		

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางเพชรรัตน์ คำจีระ	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแขง	เพชรรัตน์ คำจีระ	
๒.	นางปวีดา ลพหล้า	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแขง	ปวีดา ลพหล้า	
๓.	นางสาวอมรรัตน์ บุตรเจริญ	ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.หนองแขง	อมรรัตน์ บุตรเจริญ	
๔.	น.ส.ธัชศิกานต์ แก้วกระจ่าง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อบต.หนองกบ	ธัชศิกานต์ แก้วกระจ่าง	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๔๕ น. นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขงในฐานะประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ กล่าวเปิดประชุมและกล่าวสวัสดิ์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวันนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายนพดล ตุงศ์เรือง
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานกรรมการ

กราบเรียนท่านท้องถิ่นอำเภอหนองแขง ท่าน สจ. นเรนทร์ โพธิ์นิล และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ของ อบจ.สระบุรี และคณะกรรมการประสานแผนทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ ครั้งที่แล้วเราประชุมไป เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เนื่องจาก อบต.แต่ละท้องที่ในเขตอำเภอหนองแขง ยังไม่มีท่านนายก ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการหรือตัวแทนก็ได้มาประชุมกันทุกพื้นที่ก็มีความยินยอม ซึ่งวันนี้ก็จะมาประชุมกันเกี่ยวกับโครงการที่เกี่วกันสุขภาพของเทศบาลและ อบต. ในเขตอำเภอหนองแขง ซึ่งเป็นโครงการที่เราจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง อบจ. ครับ จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบครับ ซึ่งต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณาครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อพิจารณา

นายนพดล ตุงศ์เรือง
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานกรรมการ

เรื่องเพื่อพิจารณาจะเป็นการพิจารณาโครงการที่เกี่วกันสุขภาพของแต่ละ อบต. ที่อยู่ในเขตอำเภอหนองแขง ซึ่งในวันนี้ก็มีเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลหนองแขงของงบประมาณเร่งด่วนมาเกี่ยวกับเรื่องน้ำประปา ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค ทำให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความเดือดร้อนซึ่งจะขอรับงบประมาณสนับสนุนจากทาง อบจ. จึงจะขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวของโรงพยาบาลเป็นโครงการแรก ซึ่งไม่มีบรรจุไว้ในโครงการที่เราประชุมในวันนี้ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ให้ทางเทศบาลเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมวันนี้ จึงจะขอเรียนปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลของโรงพยาบาลหนองแขง ครับจึงขอเรียนทางท่านท้องถิ่นอำเภอหนองแขง ช่วยอธิบายเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวครับขอเรียนเชิญครับ

สำเนาถูกต้อง

(นางธัชศิกานต์ ตุงศรีปลั่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/เรียนท่าน...

นางมะลิ สุขสมแดน
ท้องถิ่นอำเภอหนองแขง
กรมการฯ

เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ในเรื่องที่ท่านประธาน ได้ชี้แจงในเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาของโรงพยาบาลหนองแขงนะคะ ซึ่งทาง โรงพยาบาลหนองแขง ได้ทำเรื่องไปยังระดับจังหวัด ซึ่งทางจังหวัดให้ทางท่าน ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีมาดูแลพื้นที่ด้วยตนเอง ซึ่งทางท่านนายอำเภอหนองแขง และ ทางเจ้าหน้าที่ อบจ. และช่าง มาร่วมด้วย ซึ่งในส่วนของการทำงานก็ได้ลงไปดู พื้นที่กันเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ และพบปัญหาว่า ทางเทศบาลตำบล หนองแขงและ อบต.ไก่อ่ซ่า เพราะทางโรงพยาบาลหนองแขงตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อบต. ไก่อ่ซ่า แต่ระบบน้ำของโรงพยาบาลเดิมเป็นระบบน้ำที่ทางโรงพยาบาลเจาะ น้ำประปาขึ้นมาใช้เอง และ ณ วันนี้อย่างที่ทางโรงพยาบาลได้เจาะมาแล้ว ทาง โรงพยาบาลต้องการใช้น้ำในหนึ่งวัน ประมาณ ๖๐ คิว ปัญหาแรกคือทาง โรงพยาบาลให้ทาง อบต.ไก่อ่ซ่า และเทศบาลตำบลหนองแขง ส่งน้ำวันละ ๗ - ๘ เที่ยว ๆ ละ ๘,๐๐๐ ลิตร ต่อวันต่อเที่ยว ซึ่งผู้ใช้น้ำมีทั้งเจ้าหน้าที่ของทาง โรงพยาบาลและประชาชนผู้มาใช้บริการ ปรากฏว่าเป็นปัญหาแบบนี้ทุกวัน ๆ ทาง เทศบาลและ อบต. ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้เต็มความสามารถ การแก้ปัญหา เบื้องต้นก็คือการนำน้ำท่อประปาเดิมของ อบต.ไก่อ่ซ่า มาช่วย ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอ ทางผู้บริหารก็เลยมองถึงประเด็นนี้ว่าเราจะหาจุดตรงไหนที่จะนำน้ำมาให้ทาง โรงพยาบาลใช้ได้อย่างเพียงพอ เพราะเป็นการกระทบการดำเนินงานของทาง โรงพยาบาลหนองแขง เพราะต้องช่วยเหลือประชาชนผู้มาใช้บริการทั้งอำเภอและ ทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถที่จะหยุดดำเนินการได้ ซึ่งต่อมาทำให้ทางพื้นที่คือ อบต. ไก่อ่ซ่า และโรงพยาบาล ซึ่งทาง อบต.ไก่อ่ซ่า ก็ได้ไปประสานกับทางสำนักงาน ทรพยากรน้ำภาค โดยทางทรพยากรน้ำภาคได้แจ้งว่าจะมีพื้นที่ที่ดำเนินการได้ที่มีน้ำ ก็คือ ที่โคกเรียบ หมู่ที่ ๗ ตำบลไก่อ่ซ่า แต่ปัญหาที่โคกเรียบคือ ระยะทางจากโคก เรียบห่างจากโรงพยาบาลประมาณ ๕ กิโลเมตร ซึ่งขั้นตอนของการดำเนินงานก็คือ ทาง อบต.ไก่อ่ซ่า ยังไม่มีโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่เข้าสู่ การประชาคม ยังไม่ได้ดำเนินการและประสานกับสำนักทรพยากรภาค จึงไม่ สามารถดำเนินการในส่วนนี้ได้ ปัญหาที่ต้องแก้ต่อไปก็คือจะมีแนวทางใดที่จะ แก้ปัญหาเพื่อให้ได้น้ำมาใช้ได้เร็วขึ้น ในที่ประชุมก็ได้มีการเสนอในพื้นที่ชุมชนบ้าน หนองแก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแขง ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองแขง ทางท่าน นายอำเภอและทางท่านท้องถิ่นจังหวัดก็ได้มาดูสถานที่จริง ก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ ด้านหลังโรงพยาบาลแต่เป็นพื้นที่ตั้งที่มีถึงประปาหรือถึงแซมเปญเดิม และเป็น ประปาของหมู่บ้านที่ประชาชนใช้อยู่ ก็เลยแนะนำกันว่าน่าจะเป็นการเชื่อมจากจุด ที่ตั้งของเทศบาลตำบลหนองแขง และเชื่อมต่อไปจนถึงโรงพยาบาลด้านหลังจะเป็น พื้นที่ตำบลไก่อ่ซ่า ซึ่งศักยภาพของเทศบาลตำบลหนองแขงไม่สามารถที่จะ ดำเนินการทั้ง ๒ ตำบลนี้ได้ ก็เลยแนะนำว่าจะนำเข้าสู่การประชุมประสานแผน อบจ. ในวันที่ ก็เลยจะขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโครงการที่เกินศักยภาพ เพราะเป็นพื้นที่ คาบเกี่ยวของ ๒ ตำบล โดยจะขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ. ดำเนินการใน ส่วนตรงนี้ แต่ในส่วนของเรื่องรายละเอียดโครงการจะให้ทางช่างที่เข้าไปดูในพื้นที่ เกี่ยวกับปัญหาความสำคัญ เพราะทางโรงพยาบาลต้องใช้น้ำทุกวัน ทางเทศบาลและ อบต. ก็ไม่สามารถช่วยเหลือเรื่องการส่งน้ำได้ตลอดเวลา ต้องไปหาแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น

/ทาง อบต.ไก่อ่ซ่า...

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวิรัตน์ สุขศรีปลั่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ทาง อบต.โก่งเต่า ก็จะนำเรื่องโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ที่โคกเรียบ เพื่อสำรองน้ำไว้ให้ทางโรงพยาบาลได้ใช้ในอนาคต เพราะน้ำใต้ดินก็ไม่ทราบว่าจะหมดเมื่อใด จะใช้น้ำบาดินก็ไม่มีแหล่งซึ่งมีแต่ก็อยู่ไกลมาก ซึ่งอยู่ที่คลองรพีพัฒน์ การดำเนินการที่จะจัดทำโครงการใช้งบประมาณค่อนข้างสูง โดยในเบื้องต้นตกลงกันว่าช่วยบรรเทาปัญหาในระยะต้นก็คือจะให้ทางเทศบาลตำบลหนองแขง ทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากทาง อบจ. ที่บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านหนองแก เข้าไปทำโครงการระบบประปาให้กับทางโรงพยาบาล ก็อยากจะให้ทาง อบจ. ช่วยเหลือโครงการดังกล่าว แต่ในส่วนขงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการไม่ว่าจะเรื่องงบประมาณ ระยะทาง ในการดำเนินการต่าง ๆ เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน ก็จึงอยากจะขอให้เข้าสู่หลักการไปก่อน ในเรื่องของงบประมาณต่าง ๆ จะประสานอีกครั้ง จะขออนุญาตให้ช่างเป็นผู้แจ้งการคิดประมาณราคาต่าง ๆ ขอเชิญช่างชี้แจงค่ะ

นางสาวอมรรัตน์ บุตรเจริญ
ผอ.กองช่าง ทต.หนองแขง
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เรียนท่านประธาน ท่าน สจ. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จาก อบจ. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ในส่วนของโครงการทางเทศบาลได้รับทราบจากทางท่านนายก เมื่อวานนี้ว่าทางช่าง อบจ. ได้ออกมาสำรวจและเห็นว่าพื้นที่ทางหนองแก

ว่าที่ รต.เยี่ยม สัจจนวน
นักวิเคราะห์นโยบายแผนฯ อบจ.
กรรมการ

ในวันนี้ไม่มีช่างมาร่วมประชุมด้วย เนื่องจากช่างที่มาสำรวจเมื่อวานได้กักตัว นักวิเคราะห์นโยบายแผนฯ อบจ. ในวันนี้ก็เลยไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยครับ แต่ทางช่างก็ได้ถ่ายรูปไว้ในเบื้องต้น

นางสาวอมรรัตน์ บุตรเจริญ
ผอ.กองช่าง ทต.หนองแขง
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ซึ่งทางพี่ที่เป็นช่าง อบจ. ก็ได้แนะนำว่าให้เจาะบ่อบาดาลเพิ่ม ในพื้นที่ของหนองแก โดยจะเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม แต่ทางเทศบาลก็กลัวจะเจอปัญหาว่าทางประปาหมู่บ้านเป็นถึงขนาด ๑๕ คิว ซึ่งถ้าหากจะเจาะบ่อใหม่ทางโรงพยาบาลจะต้องใช้น้ำในปริมาณที่มาก ซึ่งถึงขนาดนี้อาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำ หากทางเทศบาลจะเสนอโครงการใหม่จะต้องเป็นโครงการก่อสร้างระบบประปาใหม่ ซึ่งจะต้องใช้ถึงขนาด ๓๐ คิว สูง ๓๐ เมตร เพื่อที่จะได้มีแรงดันน้ำส่งไปยังโรงพยาบาลได้ แต่มีปัญหาดตรงที่ว่าประปาเดิมของเทศบาลเป็นประปาหมู่บ้าน แต่เมื่อทางเทศบาลขอรับงบประมาณการสนับสนุนจาก อบจ. อาจจะต้องกลายเป็นประปาเทศบาล ทำให้ผู้ใช้ น้ำประปาหมู่บ้านประมาณ ๓๐ ครัวเรือน มาใช้เทศบาล ประปาของเทศบาล แล้วทางหมู่บ้านจะยินดีไหมเพราะอัตราค่าใช้น้ำเป็นอัตรา ก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาที่ทางเทศบาลจะนำเรียนให้ทางที่ประชุม และทาง อบจ. ทราบค่ะ ถ้าเราจะเจาะบ่ออย่างเดียวน้ำก็อาจจะไม่พอใช้ก็ได้ค่ะ ทางเทศบาลจึงจำเป็นต้องจะต้องตั้งประปาใหม่แต่เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวทางเทศบาลเลยไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการได้มากน้อยเท่าไรหรือ ทาง อบจ.จะสามารถส่งมอบถึงประปานี้โอนให้ทางหมู่บ้านรับผิดชอบเพื่อที่ทางหมู่บ้านจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่พื้นที่ที่จะก่อสร้างมีพื้นที่จำกัดเพราะทางเจ้าของพื้นที่มอบให้เพียงเท่านั้นและหากจะต้องมีการรื้อทำใหม่ประชาชนผู้ใช้น้ำจะต้องได้รับผลกระทบในการมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหาค่าจะนำเรียนให้ทราบค่ะ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอมรรัตน์ บุตรเจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวนภดล สะเกาทอง
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ อบจ.
กรรมการ

สวัสดีค่ะดิฉัน ผอ.กองยุทธศาสตร์ อบจ.สระบุรี ซึ่งในขณะนี้กำลังสอบถามกับช่างที่มาลงพื้นที่ด้วยเมื่อวาน ว่าได้มีการวางแผนทางช่วยเหลือ การดำเนินการไว้ในลักษณะใด เพราะว่าจากการที่แนะนำโครงการเข้าสู่กรอบของทาง อบจ. ก็จะเข้าสู่กรอบของการขยายเขต ไฟฟ้า ประปา ซึ่งในส่วนของการละเอียดทางเราจะต้องมีการสอบถามกับช่างเราก่อนถึงจะตอบเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในส่วนนี้ได้ค่ะ อีกครั้งหนึ่งค่ะในส่วนที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำของทางโรงพยาบาล

นางมะลิ สุขสมแดน
ท้องถิ่นอำเภอหนองแขง
กรรมการฯ

ขอรบกวนคือรอยต่อระหว่างของ ๒ ที่ จะมีปัญหาระหว่างเทศบาลตำบลหนองแขงกับ อบต.ไถ่เส้า เพราะเทศบาลเป็นจุดที่ตั้งถังประปา จุดที่ต้องขุดเจาะ แต่จุดที่เชื่อมไปถึงโรงพยาบาลจะผ่านพื้นที่ของ อบต.ไถ่เส้า ตรงนี้ถ้าทางเทศบาลทำโครงการตรงช่วงของ อบต.ไถ่เส้า อยากจะให้ทาง อบจ.แนะนำว่า อบต.ไถ่เส้า ต้องดำเนินการอะไรไหมคะ หรือว่าให้ทางเทศบาลทำโครงการไปได้เพราะเกินพื้นที่เทศบาล ทางเทศบาลก็ไม่มั่นใจว่าถ้าทำไมจะเกินอำนาจหน้าที่ในพื้นที่หรือไม่ โดยจะขอให้ทาง อบจ. แนะนำว่าในช่วงพื้นที่ของ อบต.ไถ่เส้า จะต้องดำเนินการแบบไหนถึงจะได้ประสานกันและเบิกจ่ายงบประมาณได้ค่ะ

นางสาวนภดล สะเกาทอง
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ อบจ.
กรรมการ

ในส่วนของการดำเนินการเราไม่ใช่ช่าง ก็ไม่สามารถที่จะแนะนำว่าจะต้องทำอะไรแบบไหน ซึ่งในระหว่างนี้รอช่าง สักครู่ค่ะ เพราะว่าช่างมาดูพื้นที่ ในส่วนของการเขียนโครงการก็อยากจะให้ทั้ง ๒ พื้นที่ มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าเทศบาลจะดำเนินการในส่วนพื้นที่ของเทศบาลและ อบต. จะดำเนินการอะไรในส่วนพื้นที่ของ อบต. ก็จะเข้าสู่กรอบโครงการที่เกินศักยภาพของทาง อบจ. ทาง อบจ. ก็จะได้นำโครงการนี้ไปเข้าสู่ในแผนของทาง อบจ. ในการแก้ปัญหาในระยะยาว แต่สำหรับในส่วนการแก้ปัญหาในระยะสั้นนี้ทาง อบจ. จะจัดซื้อเครื่องเจาะไว้ก่อน และจะดูอีกครั้งว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรตรงจุดนี้

นางมะลิ สุขสมแดน
ท้องถิ่นอำเภอหนองแขง
กรรมการฯ

ซื้อเครื่องเจาะสำหรับจุดนี้หรืออย่างไรคะ

นางสาววิไลภรณ์ บุญส่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อบจ.
กรรมการฯ

ซื้อเครื่องเจาะไว้ที่ อบจ. เลยค่ะ และถ้าหากว่าทางเทศบาล หรือ อบต. มีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อบจ. ความเดือดร้อนก็ทำหนังสือแจ้งไปที่กองช่าง ไปขอใช้บริการในเรื่องเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่ง อบจ. มีแผนอยู่แล้วที่จะซื้อเครื่องเจาะบ่อบาดาล แต่ที่ในขณะนี้มียูนิในแผนแต่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อนะคะ

นางมะลิ สุขสมแดน
ท้องถิ่นอำเภอหนองแขง
กรรมการฯ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุศรีปลั่ง สุขศรีปลั่ง)

ซึ่งเมื่อวานนี้ท่าน หน.ทศพล ใช้ไหมคะ ท่านมากับท่านท้องถิ่นจังหวัดท่านก็แจ้งว่าให้ขุดบ่อใหม่เพิ่ม และทำการวางท่อแล้วส่งไปยังยังโรงพยาบาล เพราะเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ท่านก็ให้ขุดเจาะบ่อเพิ่มขุดเลยวางระบบตามระบบบ่อบาดาลซึ่งท่านได้แจ้งไว้เมื่อวานค่ะ ก็เลยจะมาขออนุมัติโครงการใส่เข้าไปบรรจุไว้ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ จะได้ประสานกับช่างที่มาเมื่อวานนี้ค่ะ

นางสาวนภดล สะเกาทอง
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ อบจ.
กรรมการ

ในเบื้องต้นขอแนะนำเรียนแบบนี้ก่อนนะคะในส่วนของ อบต. และเทศบาล ซึ่งในส่วนของการแก้ปัญหาในเบื้องต้นจะปรับเข้าแผน และจะให้ช่างเข้ามาแก้ปัญหาในความเดือดร้อนของโรงพยาบาลในเบื้องต้นก่อน อีกส่วนเราจะไปประสานกับทางช่างว่าเราจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร

นางมะลิ สุขสมแดน
ท้องถิ่นอำเภอหนองแขง
กรรมการฯ

คือทางเทศบาล ในฐานะตัวแทนก็มีความสงสัยในเรื่องที่ อบจ. พุดถึงเครื่องเจาะ หมายความว่าทาง อบจ. มีเครื่องเจาะใช้ไหมคะ แล้วทางเทศบาลก็ทำเรื่องแจ้ง อบจ. แล้ว อบจ. ก็จะมาขุดเจาะให้หรืออย่างไรคะ

นายนเรนทร์ โพธิ์นิล
สมาชิกสภา อบจ.
กรรมการฯ

ตอนนี้เครื่องเจาะอยู่ในระหว่างจัดซื้อใช้ไหมครับ ซึ่งในส่วนนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาในจุดนี้ครับ ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาเร่งด่วนซึ่งจริง ๆ กรมทรัพยากรเป็นหน่วยงานดำเนินการโดยตรงในเรื่องนี้ทำไมให้ทางกรมทรัพยากรนำบาดาลเป็นผู้ดำเนินการซึ่งจะง่ายและรวดเร็วกว่า อบจ. นะครับ

นางมะลิ สุขสมแดน
ท้องถิ่นอำเภอหนองแขง
กรรมการฯ

ทางกรมทรัพยากร เขาไม่มีหน่วยงานและไม่ได้ทำเรื่องนี้ค่ะ ทางน้อง อบต. ที่เขาไปประสานมา ทางกรมทรัพยากร เพียงแต่ทำเรื่องสำรวจน้ำให้เฉย ๆ ค่ะ ว่าบริเวณไหนมีน้ำหรือไม่มีน้ำค่ะ ซึ่งทางกรมทรัพยากรไม่มีนโยบายมาขุดเจาะให้กับส่วนราชการ ตอนนี้ทาง อบต. ในพื้นที่ที่ร่วมกันแก้ปัญหาให้กับทางโรงพยาบาล ทุกวันนี้ก็คือส่งน้ำให้กับทางโรงพยาบาล แต่ระยะยาวถ้ามีการสูบน้ำทุกวัน ๆ อย่ท. ก็ไม่ไหวค่ะ

นายนภดล ตรงค์เรือง
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานกรรมการ

ทางเทศบาลได้มีการแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้กับทางโรงพยาบาล ในแต่ระยะยาว เพราะในขณะนี้ทางเทศบาลก็มีการใช้น้ำทั้งสองฝั่ง โดยมีฝั้งตลัดด้วยครับ ถ้าหากในระยะยาวน้ำก็อาจจะไม่พอใช้ ทุกวันนี้ก็ใช้น้ำประปาของโก่เส้าส่วนหนึ่ง และก็ใช้ในส่วนของหนองแขงซึ่งเป็นประปาหมู่บ้าน ซึ่งหนองแขงน้ำจะแรงกว่า ซึ่งระยะยาวที่เราจะต้องใช้น้ำครับ ปัจจุบันทางเทศบาลก็มีการส่งน้ำวันละ ๔ เทียว ซึ่งจะมีการสลับเปลี่ยนกันไประหว่าง อบต. ครับ ซึ่งปัญหาก็ยังไม่จบซึ่งทางนายอำเภอและท้องถิ่นอำเภอก็ได้มีการเรียกประชุมให้มีการเดินท้อให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้มีน้ำใช้ในระยะเวลาครับ เพราะเป็นการคาบเกี่ยวกันระหว่างเทศบาล ตำบลหนองแขง และ อบต. โก่เส้า ก็จึงได้นำเรียนให้ที่ประชุมทราบเป็นเรื่องเร่งด่วนครับ ขอแนะนำเรียนเท่านี้ครับ

นางสาวนภดล สะเกาทอง
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ อบจ.
กรรมการ

ในส่วนของเรื่องนี้ก็จะขอให้ช่างทางเทศบาล ประสานกับช่าง อบจ. ว่าจะเพิ่มแผนประมาณราคาไปจะเพิ่มแผนไปในลักษณะไหน และมีการทำบันทึกข้อตกลงกัน ระหว่างเทศบาลกับ อบต. และภายใต้กรอบเกินศักยภาพนี้เข้าไปด้วยนะคะและประสานไปที่ อบจ. ในส่วนของกองยุทธศาสตร์ของเรา หรือประสานน้อง ๆ ของเราไป จะได้มีการปรับแผนให้เพื่อแก้ปัญหาให้กับทางโรงพยาบาลในระยะยาว และดูในเรื่องของงบประมาณว่างงบประมาณจะประมาณไหนขอให้ช่าง ประสานงานไป โดยติดต่อไปที่เบอร์โทรช่างได้เลยคะซึ่งน้อง ๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

สำเนาถูกต้อง



(นาง. นวนสุริย์ธน์ สุขศรีปลั่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญกา

/แต่ก็ถือว่า...

นางมะลิ สุขสมแดน
ท้องถิ่นอำเภอหนองแขง
กรรมการฯ

แต่ก็ถือว่าเรื่องน้ำประปาที่แจ้งในวันนี้เข้าไปอยู่ในแผนของวันนี้ได้เลยให้ไหมคะ

นางสาวนภดล สะเกาทอง
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ อบจ.
กรรมการ

ขอให้ทำเอกสารส่งไปให้ทาง อบจ. ซึ่งยังไม่ถือว่าเข้าไปในแผน อบจ. เพราะว่ายังไม่มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนของทาง อบจ. เลยค่ะ แต่ในวันนี้เป็นการเก็บเอกสารและรวบรวมโครงการเพื่อไปเพิ่มแผน หากเกินศักยภาพก็จะเป็นการประชุมประสานแผน หากไม่เกินกรอบศักยภาพก็จะเป็นการประชุมตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ. ค่ะ ในวันนี้ทาง อบจ. จะขอรับไว้พิจารณาก่อนค่ะ เพราะยังไม่มีรายละเอียดเบื้องต้นเลยว่างบประมาณอยู่ที่เท่าไร หรืองานก่อสร้างจะทำในลักษณะใด เพราะข้างยังไม่ได้ให้รายละเอียดกับทาง อบจ. แต่จะรับไว้ในฐานะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนและของทางโรงพยาบาลหนองแขง เพราะทางโรงพยาบาลต้องมีการดูแลผู้ป่วยและประชาชนผู้มาใช้บริการ จะรับไว้พิจารณาและจะนำเรียนต่อผู้บริหารต่อไปค่ะ

นายณนทล ตูรงค์เรือง
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานกรรมการ

ขอบคุณมากครับที่ท่านได้รับพิจารณาโครงการที่เร่งด่วนและเป็นโครงการส่วนรวมซึ่งโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ส่วนรวมซึ่งอยู่ในพื้นที่ทั้ง ๕ อบต. และ ๑ เทศบาล ครับต่อไปเป็นเรื่องการพิจารณาโครงการแผนพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นที่ส่งเข้ามาในส่วน of เทศบาลตำบลหนองแขงมีการส่งโครงการเข้าไปในการประสานแผน อบจ. เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแผน เนื่องจากโครงการดังกล่าวที่ตั้งไว้ นั้นกำหนดเสาไฟสูงไว้ที่ ๖ เมตร และอยู่ในพื้นที่ของกรมชลประทาน ทางกรมชลประทานเลยแจ้งให้ทางเทศบาลตำบลหนองแขงมาว่า เสาไฟจะต้องสูง ๙ เมตรเท่านั้น ทางเทศบาลจึงต้องมีการเพิ่มเติมแผนโดยมีการแยกโครงการออกเป็นแต่ละจุดแต่ละสาย ซึ่งในครั้งก่อนที่ได้มีการประสานแผนไปนั้นทางเทศบาลได้จัดทำโครงการเป็นภาพรวมเพียงโครงการเดียวแต่แยกจุดที่จะดำเนินการ แต่ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในวันนี้ทางเทศบาลได้มีการแยกโครงการออกเป็น ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด ๔๕ วัตต์ เสาสูง ๙ เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA๔๕W๙-X๑) มีระยะห่างต่อต้นไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร บริเวณหมู่ที่ ๗ - ๘ ถนนคันคลองหนองสรวง (ฝั่งซ้าย) จำนวน ๓๕ ชุด ตำบลหนองแขง อำเภอหนองแขง จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย - โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด เดียวกัน ๔๕ วัตต์ จำนวน ๑ โคม - เสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid - Hinged Column ความสูง ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น - พุกเหล็ก ความยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น ราคาชุดละ ๑๒๔,๐๐๐ บาท รวม ๓๕ ชุด เป็นเงิน ๔,๓๔๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณฉบับเพิ่มเติมเดือน ต.ค. ๖๔ ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔) ลำดับที่ ๑๐ (๕)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุศรีรัตน์ สุขศรีปลั่ง)

๒. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด ๔๕ วัตต์ เสาสูง ๙ เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว / (SA๔๕W๙-X๑)...

(SA๔๕W๙-X๑) มีระยะห่างต่อต้นไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร บริเวณหมู่ที่ ๘ - ๖ ถนนเลียบบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๒ ขวา (ฝั่งซ้าย) จำนวน ๗๘ ชุด (ฝั่งขวา) จำนวน ๗๘ ชุด ตำบลหนองแขง อำเภอหนองแขง จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย - โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ๔๕ วัตต์ จำนวน ๑ โคม - เสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid - Hinged Column ความสูง ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น - พุกเหล็ก ความยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น ราคาชุดละ ๑๒๔,๐๐๐ บาท รวม ๑๕๖ ชุด เป็นเงิน ๑๙,๓๔๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณฉบับเพิ่มเติมเดือน ต.ค. ๖๔ ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔) ลำดับที่ ๑๐-(๕)

๓. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด ๔๕ วัตต์ เสากิ่งเดี่ยว (SA๔๕W๙-X๑) มีระยะห่างต่อต้นไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร บริเวณหมู่ที่ ๒ - ๔ ถนนเลียบบคลองชลประทาน ขวา ๒ ขวา (ฝั่งซ้าย) จำนวน ๖๓ ชุด ตำบลหนองแขง อำเภอหนองแขง จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย - โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ๔๕ วัตต์ จำนวน ๑ โคม - เสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid - Hinged Column ความสูง ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น - พุกเหล็ก ความยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น ราคาชุดละ ๑๒๔,๐๐๐ บาท รวม ๖๓ ชุด เป็นเงิน ๗,๘๑๒,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณฉบับเพิ่มเติมเดือน ต.ค. ๖๔ ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔) ลำดับที่ ๑๐-(๕) ของเทศบาลตำบลหนองแขง มีโครงการทั้งสิ้น ๓ โครงการ ครบ ต่อไปจะเป็นโครงการของ อบต.หนองกบ ขอเชิญทาง อบต.หนองกบ ชี้แจงต่อไปครับ

นางสาวปริญญา คำเจริญ
ตัวแทนแทนนายก อบต.หนองกบ
กรรมการ

ในส่วนของ อบต.หนองกบ นะคะ มีจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๙๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๔๗๐ ตารางเมตร บริเวณเลียบบคลองชลประทาน แยก ๑ ซ้าย ๑ ขวา หมู่ที่ ๔, ๘, ๙ ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแขง จังหวัดสระบุรี เป็นเงินงบประมาณ ๘,๓๐๓,๐๐๐ บาท เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรมีความคล่องตัวค่ะ ถนนเชื่อมต่อกับหนองกบ หนองควายโซ และทางอำเภอหนองแค ค่ะ

นายนภดล ตรงค์เรือง
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานกรรมการ

ขอบคุณทาง อบต.หนองกบ ครับ ต่อไปจะเป็นโครงการของ อบต.ไก่อ่ซ่า ขอเชิญ อบต.ไก่อ่ซ่า ครับ

สำเนาถูกต้อง

(นางดาวสุริรัตน์ สุขศรีปลั่ง)

นายวิระพล มณีวงษ์
ตัวแทนแทนนายก อบต.ไก่อ่ซ่า
กรรมการ

ครับ สวัสดีครับผมนายวิระพล มณีวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไก่อ่ซ่า ซึ่ง อบต.ไก่อ่ซ่า มีจำนวน ๑ โครงการ แต่แบ่งออกเป็น ๓ สาย คือโครงการโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด ๔๕ วัตต์ เสากิ่งเดี่ยว (SA๔๕W๙-X๑) สายที่ ๑ เส้นคลองส่งน้ำ ๒ ขวา เสากิ่ง หมู่ที่ ๑, ๒, ๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลไก่อ่ซ่า ซึ่งเส้นนี้จะมีพื้นที่ติดต่อกับทางเทศบาลตำบลหนองแขง ครับ จำนวน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๑๐๒ ชุด งบประมาณ ๑๒,๖๔๘,๐๐๐ บาท ต่อไปจะเป็นสายที่ ๒ ที่ติดตั้งที่ถนน
คลองหนองสรวง หมู่ที่ ๖, ๗, ๘ และหมู่ที่ ๙ ตำบลไถ่เสา จำนวน ๑๔๐ ชุด เสไฟฟ้า
สูง ๙ เมตร งบประมาณ ๑๗,๓๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับทางเทศบาล
เหมือนกันครับ ต่อไปสายที่ ๓ บริเวณถนนคันคลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๒ ขวา เสไฟฟ้า
หมู่ที่ ๕, ๖, ๗, ๘ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลไถ่เสา จำนวน ๖๔ ชุด งบประมาณ
๗,๙๓๖,๐๐๐ บาท ทั้ง ๓ โครงการนี้ได้ส่งเอกสารไปให้ทาง อบจ.แล้ว ซึ่งได้
เปลี่ยนแปลงเสไฟฟ้าสูง ๖ เมตร เปลี่ยนเป็น ๙ เมตร ครับ ขอขอบคุณครับ

นายณภดล ตุงค์เรือง
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานกรรมการ

ขอขอบคุณทาง อบต.ไถ่เสา นะครับ เนื่องจากทางพื้นที่ของ อบต.ไถ่เสา
กับพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแขงเป็นพื้นที่ติดต่อกัน ซึ่งโครงการทั้งของ
อบต.ไถ่เสา และของเทศบาลตำบลหนองแขง เป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ของ
กรมชลประทาน จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดความสูงของเสาจาก ๖ เมตร
เป็น ๙ เมตรครับ ขอขอบคุณครับ ต่อไปจะขอเชิญทาง อบต.โคกสะอาด ชี้แจงครับ

นางอัคราณีย์ รุ่งเผ่าพันธุ์
ตัวแทนแทนปลัด อบต.โคกสะอาด
ดิฉันนางอัคราณีย์ รุ่งเผ่าพันธุ์
กรรมการ

เรียนท่านประธาน ท่าน ผอ. จาก อบจ. ท่าน สจ. และคณะกรรมการทุกท่านคะ
ตัวแทนของ ท่าน ปลัด อบต.โคกสะอาด เนื่องจากท่านนายกและปลัดติดภารกิจ
จึงมาร่วมประชุมไม่ได้คะ ซึ่งจะขอชี้แจงว่าทาง อบต.โคกสะอาด ไม่ประสงค์จะส่ง
โครงการที่เกินศักยภาพเข้าแผน อบจ. ในปี ๒๕๖๖ เนื่องจากไม่มีโครงการที่เป็น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทาง อบจ. กำหนด ขอขอบคุณคะ

นายณภดล ตุงค์เรือง
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานกรรมการ

ขอขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญทาง อบต.หนองหัวโพ ชี้แจงครับ

นางสาวอาริยา เหล่าเขตกิจ
ตัวแทนแทนปลัด อบต.หนองหัวโพ
ดิฉันนางสาวอาริยา เหล่าเขตกิจ
กรรมการ

เรียนท่านประธาน ท่าน ผอ. จาก อบจ. ท่าน สจ. และคณะกรรมการทุกท่านคะ
ตัวแทนของ ท่าน ปลัด อบต.หนองหัวโพ เนื่องจากท่านนายกและปลัดติดภารกิจ
เร่งด่วนจึงมาร่วมประชุมไม่ได้คะ ซึ่งจะขอชี้แจงว่าทาง อบต.หนองหัวโพ ไม่ประสงค์
จะส่งโครงการที่เกินศักยภาพเข้าแผน อบจ. ในปี ๒๕๖๖ เนื่องจากไม่มีโครงการที่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทาง อบจ. กำหนด ขอขอบคุณคะ

สำเนาถูกต้อง

นายณภดล ตุงค์เรือง
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานกรรมการ

ขอขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญทาง อบต.ม่วงหวาน ชี้แจงครับ


(นางดาวสุริรัตน์ สุขศรีปลั่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายณรงค์พล ฝั่งสุวรรณ
ตัวแทนแทนปลัด อบต.ม่วงหวาน
ดิฉันนายณรงค์พล ฝั่งสุวรรณ
กรรมการ

เรียนคณะกรรมการทุกท่าน ผมนายณรงค์พล ฝั่งสุวรรณ ผอ.กองช่าง
เป็นตัวแทนของท่าน ปลัด อบต.ม่วงหวาน เนื่องจากท่านนายกและปลัด
ปลัดติดภารกิจ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ครับ ซึ่งจะขอชี้แจงว่าทาง อบต.
ม่วงหวาน ไม่ประสงค์จะส่งโครงการที่เกินศักยภาพเข้าแผน อบจ. ในปี ๒๕๖๖
เนื่องจากไม่มีโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทาง อบจ. กำหนด และได้ทำ
หนังสือชี้แจงให้ทางเทศบาลตำบลหนองแขง ทราบแล้วครับ

/ขอขอบคุณครับ...

นายณภดล ตุงศ์เรือง
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานกรรมการ

ขอบคุณครับ

นางสาวณภดล สะเกาทอง
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ อบจ.
กรรมการ

สำหรับโครงการที่เสนอเพื่อเข้าโครงการที่เกินศักยภาพ คือทางแต่ละท้องถิ่นได้
ดูกรอบโครงการที่เกินศักยภาพ เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับติดตั้งเสาไฟฟ้า ทาง
อบจ.สระบุรี ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ในส่วนของ
โครงการที่ท่านได้เสนอมาในวันนี้เราจะต้องนำไปเสนอเพื่อปรับกรอบโครงการเกิน
ศักยภาพเรื่องไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ไปพร้อมกัน ดังนั้น จะรับโครงการที่
ได้เสนอมาเพื่อไปพิจารณาหากมีปัญหาในจุดใดทางเราก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ประสาน
ไปยังหน่วยงานของท่านต่อไปค่ะ แต่ในเบื้องต้นทาง อบจ. ยังไม่ได้กำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากเป็นงานใหม่ ซึ่ง
หากเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางเราก็จะได้มีการนำไปปรับกรอบเรื่อย ๆ ค่ะ

นายณภดล ตุงศ์เรือง
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานกรรมการ

ขอบคุณครับ เนื่องจากโครงการที่ทางเทศบาลได้เสนอขอไปไม่มีเสาไฟฟ้า
ส่องสว่างและหากจะทำเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้าก็จะต้องใช้เวลานานและใช้
งบประมาณจำนวนมากครับ ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวเป็นเขตติดต่อกับทาง อบต.
ไก่อ่ซ่า และทาง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ ทางเทศบาลจึงได้ขอ
เสนอโครงการที่เป็นเกินศักยภาพต่อทาง อบจ. ครับ และในลำดับถัดไปจะเป็นการ
พิจารณาโครงการเพื่อจัดลำดับโครงการของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการเสนอ
โครงการมาจำนวน ๓ แห่งด้วยกันซึ่งก็คือ เทศบาลตำบลหนองแขง อบต.หนองกบ
และ อบต.ไก่อ่ซ่า ครับ ว่าจะต้องมีการจัดลำดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ซึ่งจะขอมติที่ประชุมครับ

นางสาวณภดล สะเกาทอง
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ อบจ.
กรรมการ

โดยขอให้แต่ละ อบท. จัดลำดับความสำคัญที่คิดว่าโครงการไหนจะต้องเป็น
โครงการที่เร่งด่วน ก็จัดลำดับได้เลยค่ะ โดยจะเข้าบรรจุไว้ในแผนปี ๒๕๖๖
ขอเชิญค่ะ

นายณภดล ตุงศ์เรือง
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานกรรมการ

ในส่วนของโครงการของเทศบาลตำบลหนองแขงและ อบต.ไก่อ่ซ่า จะเป็น
โครงการเดียวกันคือโครงการติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งในส่วนของ
เทศบาลจะแยกเป็นโครงการ จำนวน ๓ โครงการ แต่ของ อบต.ไก่อ่ซ่า จะเป็น
โครงการเดี่ยวแต่แยกเป็น ๓ สายครับ

นางสาวปริญญดา คำเจริญ
ตัวแทนแทนนายก อบต.หนองกบ
กรรมการ **สำเนาถูกต้อง**

(นางสาวสุรวิรัตน์ สุขศรีปลั่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียนท่านประธานขอให้ทางคณะกรรมการพิจารณาโครงการของ อบต.
หนองกบ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถนน เพียงโครงการเดียวที่ได้มีการเสนอมา
ในวันนี้ ซึ่งงบประมาณก็อยู่ที่ ๘ ล้านบาท ๆ และเชื่อมต่อกับอำเภอหนองแค และ
อำเภอภาชี ค่ะ และปัจจุบันสภาพถนนก็ชำรุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ ซึ่งถนนเส้น
นี้ก็ยังสามารส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ที่จะเข้ามาซื้อมะม่วงมันหนองแขง เป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรายได้ของประชาชนค่ะ

นายณภดล ตุงศ์เรือง
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานกรรมการ

ครับ ขอบคุณครับที่จะเข้ามาซื้อมะม่วงมันหนองแขง ซึ่งผมขอให้คณะกรรมการ
ช่วยกันพิจารณาว่าโครงการใดจะอยู่ในลำดับที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ครับ

งบประมาณ ๑๙,๓๔๔,๐๐๐ บาท (ทต.หนองแขง) ลำดับที่ ๕ โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายที่ ๒ บริเวณถนนคลองหนองสรวง หมู่ที่ ๖, ๗, ๘ และ
๙ ตำบลไผ่เส้า จำนวน ๑๔๐ ชุดงบประมาณ ๑๗,๓๖๐,๐๐๐ บาท (อบต.ไผ่เส้า)
ลำดับที่ ๖ โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหมู่ที่ ๒ - ๔ ถนน
เลียบบคลองชลประทาน ขวา ๒ ขวา (ฝั่งซ้าย) จำนวน ๖๓ ชุด ตำบลหนองแขง
งบประมาณ ๗,๘๑๒,๐๐๐ บาท (ทต.หนองแขง) ลำดับที่ ๗ โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายที่ ๓ บริเวณถนนคันคลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๒ ขวา เสาให้
หมู่ที่ ๕, ๖, ๗, ๘ และ ๑๐ ตำบลไผ่เส้า จำนวน ๖๔ ชุดงบประมาณ ๗,๙๓๖,๐๐๐
บาท (อบต.ไผ่เส้า)

นายนพดล ตรงค์เรือง
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานกรรมการ

ครับ สรุปผลการจัดลำดับโครงการก็เป็นไปตามที่ทางท่าน ผอ. ของ อบจ. สรุป
มาครับ ในลำดับต่อไปก็จะเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

นายนพดล ตรงค์เรือง
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานกรรมการ

ต่อไปก็จะเป็นระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ ครับ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรือมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมและขอขอบคุณ
ท่าน ผอ.อบจ. ท่าน สจ. ท่านท้องถิ่นอำเภอและคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ทุกท่านครับ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๔.๔๕ น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุวิรัตน์ สุขศรีปลั่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ชุมพร ทองอุ่นเรือน)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขง

กรรมการและเลขานุการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ **สำเนาถูกต้อง**



(นางสาวสุวิรัตน์ สุขศรีปลั่ง)

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายนพดล ตรงค์เรือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขง

ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

รูปภาพประกอบการประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอหนองแขง

